



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/ว ๓๐.๑๓

วันที่

๒๐

ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านแรงงานต่างด้าว

เรียน ผอ.สวท. ผอ.สทท. ผอ.สนช. และ ผอ.สปช. ๑ - ๘

ด้วยขณะนี้ กรมการจัดหางาน มีคำแนะนำสำหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้ออกพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีเป้าหมายควบคุมการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ จากการที่ประเทศไทย ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้การประกอบธุรกิจจัดหาคนต่างด้าวมาทำงาน กับนายจ้างในประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมากส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจดังกล่าว ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้าง ในประเทศได้อย่างทันทั่วทั้งที่ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอันนำไปสู่การจัดระเบียบ แรงงานต่างด้าว

เพื่อเป็นการขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ของ กปส. และเป็นการสนับสนุนพระราชกำหนดฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล บัดนี้ สพป. ได้ดำเนินการจัดทำข้อความ ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว

จึงขอกความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย ตามข้อความที่แนบท้ายนี้ จะขอบคุณยิ่ง

(นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์)

ผอ.สปป.

ข้อความประชาสัมพันธ์

- พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดที่ ๓ หน้าทีและความรับผิดชอบ ข้อ ๔ กำหนดให้นายจ้างที่จะนำคนต่างด้าวมาทำงาน ต้องวางเงินประกันกับทางราชการ โดยกำหนดให้ นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าวไม่เกิน ๙๙ คน ต้องวางหลักประกัน จำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ คน หากนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไป ต้องวางหลักประกัน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

- เนื่องจากบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีการเรียกชื่อโดยย่อจากบุคคลทั่วไปว่า “บัตรสีชมพู” ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง และไม่สื่อความหมายว่าเป็นบัตรแสดงตนที่มีความสำคัญ จึงขอปรับเปลี่ยนชื่อ “บัตรสีชมพู” ให้มีความหมายถูกต้อง และเข้าใจง่าย เป็น “บัตรแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ” (MIGRATION WORKER CARD : MWC) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

หมายเหตุ “บัตรสีชมพู” จากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเรียนคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการ รับทราบเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙